



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ด้วยแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ครอบคลุมระยะเวลาการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ 16 (5) ของประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 ประกอบกับหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 53 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และ มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 จึงกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

(นายประสิทธิ์ แซ่หมี่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

บัญชีกำหนดอำนาจหน้าที่ของกอง หรือ ส่วนราชการ
ตามกรอบและแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ลงวันที่ 29 กันยายน 2560)

ที่	กอง / ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่	หมายเหตุ
1	สำนักปลัด	สำนักปลัด ให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไป ของเทศบาล และราชการที่มีได้ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือ ส่วนราชการใด ในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและ เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในเทศบาลให้เป็นไป ตามนโยบาย แนวทาง และ แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล	
2	กองคลัง	กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และ รายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ที่ได้รับมอบหมาย	
3	กองช่าง	กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ และ ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ และ เขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้าง และ ซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้าง และ ซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษา เครื่องจักรกล และ ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานธุรการ งานส่งเสริมกิจการประปาหมู่บ้าน และ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ที่ได้รับมอบหมาย	

ที่	กอง / ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่	หมายเหตุ
4	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กองการศึกษาฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษา และ การพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา โดยมีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และ เครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬา และ นันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และ การศึกษานอกโรงเรียน งานเทคโนโลยีทางการศึกษา และ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย	
5	หน่วยตรวจสอบภายใน	มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการตรวจสอบ บัญชีเอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุ และการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุ และการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สิน และการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล และ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ที่ได้รับมอบหมาย	



(นายประสิทธิ์ แซ่หมี่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู
เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งงาน
ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563)

ด้วยแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558 - 2560) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู
ครบระยะเวลา การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560

ดังนั้น อาศัยอำนาจ ตามข้อ 16 , 18 ของประกาศ ก.ท.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2545 ประกอบกับหนังสือ สำนักงาน
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ต่วนมาก ที่ มท 0809.2 ว 53 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และ ประกอบกับ มติ ก.ท.จ.
เชียงราย ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 จึงกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งงานภายใน
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561 - 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู รายละเอียดตาม
โครงสร้างส่วนราชการ แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

(นายประสิทธิ์ แซ่หมี่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู

โครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
 รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563
 (แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560)

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน(เดิม)	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
<p>1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานนโยบายและแผน - งานกฎหมายและคดี - งานการเจ้าหน้าที่ - งานบริหารทั่วไป - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - งานส่งเสริมการเกษตร - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานธุรการ <p>2. กองคลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานการเงินและบัญชี - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ - การพาณิชย์ - งานธุรการ <p>3. กองช่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานสำรวจ - งานก่อสร้าง - งานออกแบบควบคุมอาคาร - งานผังเมือง 	<p>1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานนโยบายและแผน - งานกฎหมายและคดี - งานการเจ้าหน้าที่ - งานบริหารทั่วไป - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข - งานส่งเสริมการเกษตร - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานธุรการ - งานส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <p>2. กองคลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานการเงิน - งานบัญชี - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ - การพาณิชย์ - งานธุรการ <p>3. กองช่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานสำรวจ - งานก่อสร้าง - งานออกแบบและควบคุมอาคาร - งานผังเมือง - งานธุรการ - งานส่งเสริมกิจการประปาหมู่บ้าน 	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน(เดิม)	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
<p>4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอนุบาล - งานส่งเสริม และสนับสนุนศูนย์ การเรียนชุมชน - งานประสาน และสนับสนุน โรงเรียน ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - งานส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 	<p>4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานส่งเสริม สนับสนุนและ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ อนุบาล - งานส่งเสริม และสนับสนุนศูนย์ การเรียนชุมชน - งานประสาน และสนับสนุน โรงเรียน ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - งานส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา - งานธุรการ 	
<p>5. หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานตรวจสอบภายใน 	<p>5. หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานตรวจสอบภายใน 	